

รายละเอียด KRs ตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต
และแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส OKRs ๔๒๔๖ ชื่อ KRs การลดลงของจำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเผา (คงเหลือ)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (Host : H) สำนักพัฒนาสังคม

ด้าน สิ่งแวดล้อมดี ประเด็นการพัฒนา ๔.๒ จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย

ลักษณะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการหน่วยงานเดียว

มีหน่วยงานสนับสนุน (R) ร่วมดำเนินการ

หน่วยงาน (R) ระดับสำนัก/สำนักงาน

หน่วยงาน (R) ระดับสำนักงานเขต

ประเด็น	รายละเอียด		
ค่าเป้าหมายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ค่าเป้าหมาย : ๕๐๐ หน่วยนับ : ไร่		
นิยาม	จำนวนพื้นที่การเกษตร หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังในกรุงเทพมหานคร พื้นที่การเผา หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังในกรุงเทพมหานครที่สำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พบว่ามีการเผา		
วิธีคำนวณ/ วัดผลการดำเนินงาน/ สูตรคำนวณ	ข้อมูลพื้นที่การเผาจากสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงจากสำนักงาน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)		
ค่าเป้าหมาย ของหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก (H) หน่วยงานสนับสนุน (R) และบทบาท ภารกิจที่เกี่ยวข้อง	หน่วยนับ : ไร่		
	ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ	ค่าเป้าหมาย	บทบาทภารกิจ
	สำนักพัฒนาสังคม(H)	๕๐๐ ไร่	รณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาตอซังและ ฟางข้าว ซึ่งข้อมูลการเผาจาก GISDA ปีการผลิต ๖๔/๖๕ พบพื้นที่เผา ๕,๖๒๕ ไร่ สำนักพัฒนาสังคมได้รณรงค์ให้เกษตรกร ลดการเผาตอซัง ฟางข้าวอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในปีการผลิต ๖๕/๖๖ พบพื้นที่เผา ๑,๕๘๒ ไร่ และ ปีการผลิต ๖๖/๖๗ พบพื้นที่เผา ๖๒๕ ไร่
	หน่วยงาน (R)		
	*กรณีเป็นสำนักงานเขต ให้ระบุรายสำนักงานเขต		

ประเด็น	รายละเอียด
เอกสารอ้างอิง เพิ่มเติม	<input type="checkbox"/> มาตรฐานการดำเนินงาน <input type="checkbox"/> ข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายที่ชัดเจน (รายรายการ และรายหน่วยงาน) เช่น ค่าเป้าหมายโดยระบุรายชื่อ ถนน ตรอก ซอย คลอง ลำราง <input type="checkbox"/> ตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดี (กรณีเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต พ.ศ. ๒๕๖๘ จำเป็นต้องมีครบทั้ง ๓ รายการ)
ช่องทางการรายงาน ผลการดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่านระบบ BMA Policy Tracking <input type="checkbox"/> ผ่านระบบอื่นๆ โปรดระบุ.....
การติดตามประเมินผล ความสำเร็จ (ตอบได้ มากกว่า ๑ ข้อ)	<input type="checkbox"/> รายงานผลโดยหน่วยงาน R หรือสำนักงานเขต <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) กำกับติดตาม <input type="checkbox"/> ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำกับเชิงคุณภาพ <input type="checkbox"/> ใช้ระบบข้อมูลยืนยันผลการดำเนินงาน เช่น Traffy Fondue โปรดระบุ
ผู้ประสานงานหลัก/ ส่วนราชการประมวลผล และจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	ชื่อ น.ส.อัจฉราวรรณ คำแสน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ โทร.๐ ๒๒๔๗ ๙๔๙๙ ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการเกษตร ส่วนส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ หน่วยงาน สำนักพัฒนาสังคม

ลงชื่อ **๑๒ ๑๒**
(นางสาวตฤณี สรวงชินี)
ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ**
สำนักพัฒนาสังคม
ผู้แจ้งข้อมูล